



เลขที่ MVP018/2567

29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอส่งคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการไตรมาส 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (เนื่องจากงบการเงินรวมได้รวมบัญชีของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยไม่มีผลการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงนำเสนอคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น) ดังนี้

ภาพรวมในไตรมาส 4/2566

ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายได้ขายและบริการรวม 87.0 ล้านบาท หลัก ๆ มาจากธุรกิจการจัดงาน ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและเหมืองขุดบิทคอยน์ ธุรกิจรถคาราวาน ในไตรมาส 4/2566 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการจัดงาน Thailand Mobile EXPO มหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดครั้งที่ 41 และ งาน Bangkok EV EXPO มหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานทางเลือก แผงโซลาร์เซลล์ แท่นชาร์จรถไฟฟ้า และสินค้าอย่างอื่น ๆ ในช่วงวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2566 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดังเช่นเดิม

อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดงานงานมหกรรมเรือและเครื่องเล่นทางน้ำ Thailand BOAT EXPO ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2566 เป็นครั้งแรก ภายในงานมีบริษัทผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเรือ เครื่องเล่นทางน้ำ หรือแม้แต่อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางน้ำทางทะเล มาจัดโปรโมชั่น พร้อมให้ทดลองเล่น ใช้งานจริง ก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงมีการขยายพื้นที่จัดงานเป็น 2 เท่าในครั้งถัดไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำรถคาราวานเพื่อใช้ในงานเทศกาลดนตรีและงานกีฬาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นทั้งงานดนตรี Wonderfruit 2023 พัทยา , งานดนตรี Big Mountain Music Festival เขาใหญ่ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทฯ โดยทุกงานใช้รถเพิ่มขึ้นประมาณ 10% รวมถึงปีถัดไปด้วย อีกทั้งบริษัทฯ มีการจัดงาน outdoor งาน Fan meeting งานมินิคอนเสิร์ต และงานคาราวานต่างๆ

อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4/2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน 217.1 ล้านบาท หลัก ๆ เนื่องจากการบันทึกสำรองผลขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชีของรายการสินทรัพย์ต่างๆ โดยการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลเหรียญเอ็มวีพี ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องชุดสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ในอนาคต

ภาพรวมปี 2566

ปี 2566 ถือว่าบริษัทฯ ยังคงประสบความสำเร็จในการกลับมาจัดงานมหกรรมมือถือ Thailand Mobile EXPO ครั้งที่ 40 และ 41 และงานมหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า Bangkok EV EXPO ครั้งที่ 1 และ 2 รวมถึงงานมหกรรมเรือและเครื่องเล่นทางน้ำ Thailand BOAT EXPO เป็นครั้งแรก ตลอดจนรถคาราวานที่ลูกค้าเพิ่มจำนวนใช้มากขึ้น และเพิ่มสถานที่ใหม่

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 318.8 ล้านบาท หลัก ๆ มาจากธุรกิจการจัดงาน ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและเหมืองชุดบิตคอยน์ ธุรกิจรถคาราวาน เช่น

- งานมหกรรมมือถือ Thailand Mobile EXPO และ มหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก Bangkok EV EXPO จำนวน 57.7 ล้านบาท
- งานมหกรรมเรือและเครื่องเล่นทางน้ำ Thailand BOAT EXPO จำนวน 6.3 ล้านบาท
- รายได้จากเหมืองชุดบิตคอยน์จำนวน 43.1 ล้านบาท
- รายได้จากขายบิตคอยน์จำนวน 27.9 ล้านบาท
- รายได้ให้บริการรถคาราวานจำนวน 17.2 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 288.2 ล้านบาท หลัก ๆ เนื่องจากรับบันทึกสำรองผลขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชีของรายการสินทรัพย์ต่างๆ โดยการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง อาทิเช่น

1. ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลเหรียญเอ็มวีพี 89.1 ล้านบาท เนื่องจากราคาเหรียญเอ็มวีพี ไม่มีการซื้อ-ขายในกระดานต่างประเทศที่สามารถหาราคอ้างอิงได้อย่างแน่ชัด และตามมาตรฐานบัญชีที่พิจารณาจากข้อมูลที่ผ่านมาและเป็นไปตามหลักความระมัดระวังจึงบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลเหรียญเอ็มวีพีให้เท่ากับ 0 บาท โดยการบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลเหรียญเอ็มวีพีทั้งจำนวน ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำให้เหรียญเอ็มวีพีมีราคาอ้างอิงได้อย่างชัดเจน
2. ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องชุดสินทรัพย์ดิจิทัล 39.0 ล้านบาท เนื่องจากบางช่วงในไตรมาส 4/2566 เหมืองชุดบิตคอยน์ที่ตั้งอยู่ที่เมืองปักเซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่สามารถขุดเหรียญบิตคอยน์ได้มากเช่นเดิม อันเนื่องมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประสบภัยแล้งและความต้องการไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ทำให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการ เป็นผลให้ไฟฟ้าที่ใช้การขุดบิตคอยน์ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักความระมัดระวัง บริษัทฯ จึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องชุดสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 39.0 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชี

ของเครื่องชุดสินทรัพย์ดิจิทัล คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 69.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จากการสอบถามและติดตามข้อมูลเรื่องไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ คาดว่าในไตรมาส 2/67 จะมีไฟฟ้าเพียงพอที่สามารถทำให้เครื่องชุดบิตคอยน์กลับมาทำงานได้ตามเดิม อีกทั้งราคาบิตคอยน์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าราคาบิตคอยน์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ประมาณ 2.2 ล้านบาท/BTC ฉะนั้นจึงมีโอกาสในอนาคตที่ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องชุดสินทรัพย์ดิจิทัลจะลดลงได้

3. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ 34.7 ล้านบาท เพื่อให้ลูกหนี้แสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ จึงบันทึกผลขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและมีแผนการติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการให้ฝ่ายกฎหมายส่งจดหมายติดตามหนี้ที่ค้างชำระ ดังจะเห็นได้ว่าหลังวันที่ในงบการเงินจนถึงวันที่รายงานผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้รับชำระจากลูกหนี้เป็นจำนวน 17.8 ล้านบาท
4. ค่าเผื่อการด้อยค่ายานพาหนะ 20.0 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 มีค่าใช้จ่ายในปรับปรุงรถคาราวานและพื้นที่ เพื่อให้รถคาราวานพร้อมใช้งานจำนวนหนึ่ง โดยตามมาตรฐานการบัญชีพิจารณาได้ว่ามีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีไม่สามารถได้รับประโยชน์คืนกลับมา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีโครงการนำรถคาราวานไปให้บริการที่ใหม่ เช่น ริมหาดภูเก็ตจำนวน 67 คัน อีกทั้งลูกค้ายอดนิยมได้มีการขอเพิ่มจำนวนรถคาราวานมากขึ้นอีกด้วย ส่งผลให้กำไรในส่วนงานมีทิศทางเพิ่มมากขึ้น

คดีฟ้องร้อง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกทรัพย์สินและเรียกค่าเสียหายฐานไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันทุนทรัพย์ จำนวนเงิน 9.2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ 1) บริษัทรับมอบสินค้ากลับคืน และบริษัทจ่ายชำระค่าสินค้าให้แก่โจทก์ จำนวนเงิน 6.2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้อง และ 2) โจทก์จ่ายชำระเงินค่าขายสินค้าแก่บริษัทจำนวนเงิน 0.3 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ฟ้องแย้ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทตั้งประมาณการหนี้สินจากผลเสียหายของคดีความฟ้องร้องจำนวนเงิน 7.5 ล้านบาท (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียน) ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าเพียงพอสำหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ศาลอุทธรณ์ได้อ่านคำพิพากษา โดยพิพากษาให้เป็นให้โจทก์ชำระหนี้ให้แก่บริษัทจำนวน 97.9 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องแย้ง (วันที่ 13 ธันวาคม 2561) เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่บริษัทฯ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 โจทก์ได้ยื่นฎีกาและคำขออนุญาตฎีกาต่อศาล ซึ่งทางบริษัทได้ยื่นคำคัดค้านคำร้องขออนุญาตฎีกาไว้แล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ตามความเห็นของฝ่ายบริหารและทีมที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่าการวินิจฉัยข้อเท็จจริงยังมีความคลาดเคลื่อนในประเด็นระหว่างสัญญาซื้อขายสินค้ากับสัญญาฝากขายสินค้า และประเมินว่าบริษัทฯ มิได้เป็น

ฝ่ายผิดข้อตกลงร่วมกันและบริษัทจะเป็นฝ่ายชนะคดีความฟ้องร้องและบริษัทฯ จะได้รับเงินค่าสินค้าและค่าเสียหายตามค่าพิพากษาศาลอุทธรณ์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 บริษัทยื่นคำแก้ฎีกาและคำคัดค้านคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มุมมองของผู้บริหารสำหรับทิศทางของธุรกิจ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและเพิ่มเติมในธุรกิจหลัก คือ การจัดงานไม่ว่าจะเป็นมหกรรมโทรศัพท์มือถือ Thailand Mobile EXPO งานน้องใหม่ทั้งมหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก Bangkok EV EXPO มหกรรมเรือและของเล่นทางน้ำ Thailand Boat EXPO ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าธุรกิจการจัดงานจะกลับมาอีกครั้งเหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสองงานใหม่มีอัตราเติบโตที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นงานมหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า Bangkok EV EXPO ที่เป็นกระแสใหม่ของโลก โดยกลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกับกลุ่มมหกรรมโทรศัพท์มือถือ Thailand Mobile EXPO และเป็นงานแรกและงานเดียวที่จัดอยู่ในกลางเมืองที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่มีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก ส่วนงานมหกรรมเรือและของเล่นทางน้ำ Thailand Boat EXPO นั้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจะให้จัดงานใหญ่ระดับโลกให้ได้ภายใน 3 ปี เนื่องจากทะเลอันดามันมีชื่อเสียงระดับโลก เป็นเป้าหมายของผู้ชื่นชอบทะเลและเล่นเรือของโลก โดยงาน Thailand Boat EXPO ที่จะจัดครั้งที่สองในปี 2567 ได้เพิ่มพื้นที่เป็น 2 เท่าเพื่อรองรับการแสดงเรือขนาดใหญ่ จากเดิมที่เพียงเรือเล็กและของเล่นทางน้ำเท่านั้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ศึกษาและอยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับรถคาราวาน (MVPx) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (Public Offering) และการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Offering) โดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาการออกโทเคนดิจิทัลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดให้แล้วเสร็จเพื่อการออกและเสนอขายในประเทศไทยภายในปี 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายไอบาส เชิดพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)